

Số: 1799 /PTM-PC

Vv Mời tham dự Tọa đàm về Đầu tư Việt Nam
ra nước ngoài trong lĩnh vực Nông nghiệp

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

Kính gửi:

Năm 2015 đánh dấu một giai đoạn mới về hội nhập kinh tế của Việt Nam với hàng loạt các hiệp định thương mại tự do được ký kết hoặc bắt đầu có hiệu lực như Hiệp định TPP, Cộng đồng kinh tế ASEAN,... Bên cạnh việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thì hoạt động đầu tư ra nước ngoài (ODI) cũng được coi là một trong những hướng đi mới của nền kinh tế Việt Nam. Điều này được thể hiện thông qua các quy định thông thoáng và cởi mở hơn đối với đầu tư ra nước ngoài tại Luật Đầu tư 2014 và Nghị định 83/2015/NĐ-CP.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam đã tăng tốc trong 10 năm trở lại đây, cả về số dự án, số vốn và địa bàn đầu tư. Tuy nhiên, hoạt động này cũng tiềm ẩn những rủi ro do sự khác biệt về văn hóa, pháp luật và môi trường, đặc biệt những từ dự án liên quan đến đất đai quy mô lớn như nông nghiệp. Những rủi ro này có thể dẫn đến tranh chấp và qua đó ảnh hưởng đến việc thực hiện dự án cũng như hình ảnh của nhà đầu tư Việt Nam trong khu vực.


Nhằm đóng góp cho nỗ lực giảm thiểu rủi ro, thúc đẩy đầu tư bền vững cũng như cải thiện hình ảnh, uy tín của nhà đầu tư Việt Nam trên trường quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và tổ chức Oxfam tổ chức Tọa đàm "**Cơ hội và thách thức cho đầu tư Việt Nam ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp**"

Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00, Thứ Sáu, Ngày 05/08/2016

Địa điểm: Khách sạn Sen Việt - 33 Cao Thắng, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

VCCI trân trọng kính mời Ông/Bà tham dự Tọa đàm. Sự có mặt và đóng góp ý kiến của Ông/Bà có ý nghĩa quyết định tới thành công của hội thảo.

Để công tác tổ chức được chu đáo, xin vui lòng đăng ký tham dự trước ngày **02/08/2016** với đầu mối liên lạc: **Chị Nguyễn Thái Hằng** – Điện thoại: 0988 097 276/ Fax: 04 3556 8941/ Email: xdphapluat.vcci@gmail.com

Trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, PC.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
TỔNG THƯ KÝ



Phạm Thị Thu Hằng